



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ไฟเขียวใช้ “โอเน็ต” เกณฑ์จบหลักสูตร



ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เมื่อเร็วๆ นี้ **ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์** ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แจงว่า ที่ประชุม กพฐ. มีมติเห็นชอบ ในหลักการให้ใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (โอเน็ต) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรในทุกช่วงชั้น โดยในปีการศึกษา 2550 จะเริ่มในชั้น ม.3 และ ม.6 ก่อน ในระยะแรกจะใช้ผลโอเน็ตร้อยละ 30 และผลการทดสอบระดับสถานศึกษาร้อยละ 70 ต่อไปจะขยับเป็น 40:60 และ 50:50 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำคะแนนทั้งสองส่วนมาผสมผสานกันอย่างไร ซึ่งบอร์ด กพฐ. ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง สทศ. กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป

ผอ.สทศ. กล่าวอีกว่า สทศ. ได้เสนอ 2 แนวทางในการผสมผสานคะแนนทั้งสองส่วนคือ แนวทางแรกนำคะแนนไปรวมกันและตัดเกรดเฉพาะภาคเรียนนั้น หรือปลายปีการศึกษา แนวทางที่สองใช้เกณฑ์ผ่านทั้งสองส่วน โดยมาคูณกันว่าเกณฑ์ ผ่านคืออะไร ซึ่งจะเสนอเรื่องดังกล่าวไปที่ สพฐ. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีนักเรียนในสังกัดมากที่สุด และ สทศ. จะเสนอด้วยว่าในปีการศึกษาหน้าให้มีการสอบในทุกช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 ป.3 สอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ป.6 สอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ม.3 สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และช่วงชั้นที่ 4 ม.6 สอบ 8 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษา-พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยว่าจะมีพอหรือไม่ โดยในปีงบประมาณ 2551 สทศ. เสนอของบฯ ทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท จากที่ได้รับอยู่ 197 ล้านบาท ทั้งนี้ สทศ. มีความพร้อมที่จะจัดสอบ โดยกำหนดปฏิทินการสอบแล้วว่าจะสอบในช่วงปลายเดือน ก.พ. ของทุกปี และยินดีที่มีการนำคะแนน O-NET ไปใช้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กตั้งใจสอบมากขึ้น ส่วนการจัดสอบของ สพฐ. หากดำเนินการเพื่อวัดคุณภาพก็ควรสอบกลางช่วงชั้นแทน ไม่ควรซ้ำซ้อนกับ สทศ.